



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
และระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง  
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ  
ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐  
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการ  
คัดเลือกบุคคล ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมกำหนด และ อ.ก.พ.  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  
ดำเนินการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒  
ได้คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ  
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๔ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นายมีชัย เพชรโรจน์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ)	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจาน (หมู่ที่ ๗) ตำบลทุ่งเขาหลวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
๑.	นางจุรีรัตน์ โยทวงษ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ)	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะทอน (หมู่ที่ ๓) ตำบลขวาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
๑.	นายสร้อยกริช นามไพร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สุขภาพตำบลส่งเสริม (นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ)	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเทอดไทย ตำบลเหล่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
๑.	นายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อรับย้าย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสังกัดสำนักงาน  
สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ต้องส่งผลงานทางวิชาการ เนื่องจากเคยผ่านประเมินบุคคลและผลงานมาแล้ว  
ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐  
อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าว ให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายปิติ หังไพศาล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  
ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	สัดส่วน ของผลงาน
๑	นายมีชัย เพชรโรจน์	จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเขาหลวง กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๘๓๔๗๒	จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเขาหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจาน (หมู่ที่ ๗) ตำบลทุ่งเขาหลวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๘๓๔๔๑	ย้าย	๑๐๐%
		ชื่อผลงานที่เคยส่งประเมิน "รูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนมีส่วนร่วม ศึกษากรณีบ้านช่องแมว ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด"					
๑	นางจุรีรัตน์ โยทาวงษ์	จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะทอน (หมู่ที่ ๓) ตำบลขวาว กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๘๓๑๙๒	จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะทอน (หมู่ที่ ๓) ตำบลขวาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๘๓๑๙๓	ย้าย	๑๐๐%
		ชื่อผลงานที่เคยส่งประเมิน "พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศึกษากรณี สถานีอนามัยบ้านสะทอน ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๔๘"					
๑	นายสรัญกริช นามไพร	จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเขาหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทอดไทย ตำบลเหล่า กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๘๒๗๐๓	จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเขาหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทอดไทย ตำบลเหล่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๘๓๔๕๘	ย้าย	๑๐๐%
		ชื่อผลงานที่เคยส่งประเมิน "ความสัมพันธ์ของการรับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด"					
๑	นายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์	จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ สาธารณสุขอำเภอ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๖๙๐๔๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๘๑๖๒๖	ย้าย	๑๐๐%
		ชื่อผลงานที่เคยส่งประเมิน "ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลเสลภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕"					